

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.44 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.30 - 31.50

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.44 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่าตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในฝั่งเอเชีย คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.30 - 31.50

*นายจิตพล พุกษามะธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.44 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยค่าเงินบาทวันก่อนจะผันผวนอ่อนค่าตามภาพรวมความเสี่ยง แต่ก็ดูจะสามารถพลิกตัวกลับมาแข็งค่าได้เสมอ

*ในวันนี้คาดว่าตลาดจะแกว่งตัวในกรอบกว้างขึ้นบ้าง หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ากลับอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามนักค้าเงินส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเก็งกำไรค่าเงินบาทมากนักในช่วงนี้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับทั้งสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยต่ำ

*ในอนาคตต้องจับตาดูว่าการระบาดในประเทศจะลดลงได้จริงหรือไม่ เพราะถ้ากลับมาระบาดหนักอีกรอบ ก็อาจเห็นเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเร็วได้เช่นกัน

*คาดกรอบเงินบาทวันนี้ 31.30 - 31.50 บาท/ดอลลาร์

*ในช่วงคืนที่ผ่านมา ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) เพิ่มขึ้นจากความหวังว่ารัฐบาลสหรัฐจะมีการลดภาษีรายได้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบนปัญหาไวรัสโคโรนาแพร์ระบาด โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นถึง 4.9% นับเป็นการปรับตัวขึ้นภายในวันเดียวที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2018

*ดัชนีโอบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ทะยานขึ้นแตะระดับ 0.80% หรือคิดเป็นการปรับตัวขึ้นถึง 26.2 bps สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัว ขึ้นอย่างรวดเร็ว 11.9% มาที่ระดับ 34.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

*ขณะที่ เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่ากลับไประดับ 105.63 เยนต่อดอลลาร์ (3.1%) สวนทางกับราคาทองคำที่ปรับตัวลง 1.9% โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,649 ดอลลาร์ต่อออนซ์

*เรามองว่าทั้งหมด เป็นปฏิกิริยาตอบรับของการปรับลงเร็วเมื่อวันก่อน (Technical Rebound) ขณะที่ในระยะต่อไป ก็ต้องติดตามภาพเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน จุดที่นักลงทุนควรให้ความสนใจมากที่สุดจะเป็นตลาดแรงงาน เนื่องจากภาวะการระบาดของไวรัสเริ่มทำให้หลายบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่งหยุดการจ้างงาน ซึ่งมีโอกาสกดดันตลาดมาก เพราะก่อนหน้านี้ตลาดแรงงานสหรัฐทำสถิติใหม่อยู่

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

*สวนทางกับในฝั่งเอเชียที่ล่าสุดประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางเยือนอยู่ยั้ง หลังยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในจีนลดต่อเนื่อง แม้จะได้ทำให้ไวรัสหมดไป และต้องติดตามพาดัชนีเศรษฐกิจต่อ แต่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าฝั่งเอเชียน่าจะกลับมาทำธุรกิจได้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นบวกกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.27 วานนี้ 96.41

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 7,237.94 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,397.26 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.427 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้